

Số: 43 /BC-SNgV

Bắc Giang, ngày 31 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO
Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017, Sở Ngoại vụ báo cáo tình hình tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Thân như sau:

1. Công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán và tình hình tổ chức đón Tết Nguyên đán

Sở Ngoại vụ đã tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung trong Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu – 2017 đến cán bộ, công chức trong cơ quan.

Giám đốc Sở đã tích cực chỉ đạo cán bộ, công chức trong cơ quan thực hành tiết kiệm chi phí xăng, dầu, điện, nước và các khoản chi khác tại cơ quan. Thực hiện tốt chủ trương không sử dụng công quỹ để làm quà biếu, quà tặng, chia thưởng Tết dưới mọi hình thức. Sở đã tổ chức tổng kết năm 2016 gọn nhẹ, tiết kiệm, không mời khách theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để tập trung lo đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động.

2. Công tác thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân

Sở Ngoại vụ đã thực hiện nghiêm chủ trương “nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức” theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức đón Tết năm 2017 và Công văn số 51-CV/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và việc tổ chức Tết năm 2017.

Thực hiện cuộc vận động “Tết vì người nghèo” năm 2017, Sở đã vận động cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn, các nhà hảo tâm tiết kiệm chi tiêu ủng hộ người nghèo, hộ gia đình nghèo còn nhiều khó khăn, giúp họ đón tết Đinh Dậu no ấm, vui tươi, phấn khởi.

Sở được phân công giúp đỡ xã nghèo Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn. Trong những năm qua, Sở đã có các hoạt động thiết thực để trợ giúp cho xã, góp phần chăm lo đời sống nhân dân. Để tiếp tục giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong Tết Đinh Dậu – 2017, Sở đã tổ chức trao tặng 20 suất quà tết trị giá 200.000 đồng/suất và 20 chiếc áo ấm trị giá 200.000 đồng/áo cho các hộ nghèo của xã. Bên cạnh đó, nhằm hưởng ứng tinh thần đền ơn đáp nghĩa, Sở đã tới thăm và chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cận ở xã Khám Lạng, huyện Lục Nam.

3. Công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống cháy nổ tại trụ sở cơ quan; chống lãng phí

Để đảm bảo an ninh trật tự và công việc chung, Sở Ngoại vụ đã phân công cán bộ, công chức trực trong những ngày nghỉ lễ, không để xảy ra tình trạng mất an toàn, mất trộm, mất cắp. Thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ tại trụ sở cơ quan, không đốt vàng mã, không thắp hương tại trụ sở làm việc, rút các ổ cắm, công tác điện không cần thiết để phòng chập, cháy, nổ điện.

Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, cán bộ, công chức của Sở Ngoại vụ đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, không có trường hợp cán bộ, công chức vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội và an toàn giao thông. Cán bộ, công chức tuân thủ đúng quy định về giờ giấc, hiệu quả làm việc trong những ngày cận Tết.

4. Đánh giá chung

Do làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các nội dung trong Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017 nên trong thời gian nghỉ Tết cán bộ, công chức của Sở đều tổ chức đón Tết với tinh thần vui tươi, tiết kiệm, an toàn. Không để xảy ra các sự cố như: cháy nổ, mất mát, hư hỏng tài sản tại trụ sở làm việc; cán bộ, công chức của Sở không vi phạm các quy định của pháp luật về tệ nạn xã hội và an toàn giao thông; thực hiện tốt các quy định về đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán. Ngoài ra, sở Ngoại vụ đã triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác xã hội, từ thiện, chăm lo Tết cho người nghèo và vận động ủng hộ "Tết vì người nghèo" năm 2017 do các cấp tổ chức, phát động và công tác đền ơn đáp nghĩa các gia đình có công với cách mạng.

Trên đây là một số nội dung cơ bản trong việc tổ chức, thực hiện việc đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017, Sở Ngoại vụ trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP.

Bản điện tử:

- pth@bacgiang.gov.vn;
- fax: 02403.855.012;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở, Trung tâm.



Đỗ Quốc Tuấn